

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Ngày 19/3/2021 tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1395/QĐ-UBND) và triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục V05 Bộ Công an; các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại biểu Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng trong quá trình thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tổng kết Quyết định số 1395/QĐ-UBND giai đoạn 2016-2020, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, ý kiến tham luận của các thành viên dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Kết quả đạt được

Nhìn tổng thể việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 05 năm qua theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện khá tốt các nội dung của phong trào, chính vì thế đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho xã hội, tạo môi trường thuận lợi và niềm tin cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong 5 năm qua.

Kết quả đạt được đã thể hiện rõ trong Báo cáo tổng kết Quyết định số 1395/QĐ-UBND; trong đó, nổi bật các ưu điểm sau:

Một là, quá trình tổ chức thực hiện phong trào đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, điều đó được thể hiện rõ nét nhất trong các phong trào của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, phong trào từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả và thể hiện rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vào cuộc và người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Ba là, đã có nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị làm rất tốt trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua cần được nhân rộng, tạo sự tương tác lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những năm tới.

2. Những tồn tại, hạn chế

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được tổ chức, triển khai thực hiện chưa đều ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quá trình tổ chức thực hiện phong trào ở một số nơi chưa đi vào chiều sâu, tổ chức thực hiện mang tính hình thức.

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa hỗ trợ kinh phí để tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

II. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và 5 năm tiếp theo

Trong xu thế xã hội càng phát triển thì vấn đề tội phạm càng tinh vi, đa dạng, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá; do vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân thấy được âm mưu, thủ đoạn, tác hại của tội phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành để chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc, các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian đến, UBND tỉnh thống nhất các nhiệm vụ được nêu ra trong Báo cáo, trong đó cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, cần chú trọng đến Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những điểm thực hiện chưa tốt trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Công an tỉnh – cơ quan thường trực của phong trào phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

4. Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh lên án, tố giác tội phạm.

6. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để xây dựng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, chú ý đến thời điểm, thời lượng, nội dung tuyên truyền để tăng tính hiệu quả trong công tác này. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt phong trào và phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt.

7. Giao Công an tỉnh – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp thu toàn bộ những nội dung phản ánh tại Hội nghị này; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc làm ảnh hưởng đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị để có điều kiện tổ chức thực hiện tốt phong trào trong giai đoạn 2021-2025.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thành viên ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NC bđv134.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Xuân Duệ